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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
สมัยสำมัญ   สมัยที ่4  ประจ ำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 

วันที่  25  ตุลำคม  พ.ศ.2562   เวลำ  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง อ.เมือง  จ.นครพนม 

---------------------------------------------------- 
          ผู้มำประชุม 
 1. นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายเต็ม  นิสาวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
4. นายคล้าย  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
5. นายวินิชย ์  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   
6. นายศรราม  นาบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3   
7. นายดี   หอมยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3   
8. นายอ้ม  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
9. นายประดิษ  ศรีชื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
10.นายถี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
11. นายศักดิ์ดา  ภูอ่าง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
12. นางอริตรา  ค าเติม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
13. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
14. นายวิชัย  เดชสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7   
15. นายสุเมธ  คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
16. นายถาวร   คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
17. นายวีระพล  เจาะจง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
18. นายส าราญ  พลหนองหลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  
19. นายธนวัช  แสวงนาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
20. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
21. นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
22. นายค าบุ  แสนนาใต้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
23. นายล าเลียง  ตะวงศ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
24. นายชมพู  สิมมา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
25. นายเกียรติศักดิ์ วิชัยสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   
26. นายทิวา  สีคะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
27. นายปาวร  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16   
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28. นายอภิชาติ  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16   
29. นายอะจิระ  จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
30. นายนาวี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17   
31. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 18 
32. นายสุวิทย์  แก่นนาค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
33. นางใบสี  เดวัลย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
34. นายเฉลิม  วรจิตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
35. นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
36. นายถาวร  บัวสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
37. นายสมคิด  อุดมศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
38. นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
39. นายประพันธ์ เพ่ิมพูล   เลขานุการสภา อบต. 

 
  
 ผู้ลาประชุม    ๓  คน 

๑. นายบุญมา     ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 (ลากิจ) 
๒. นายบุญมา  ผ่านเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 (ลากิจ) 

 ๓. น.ส.นงลักษณ์  ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21 (ลากิจ) 
 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ด.ต.พิทักษ์    ต่อยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
2. นายสมสี  แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
3. นายทองจันทร์ บุญทวี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
4. นายค าพอง   เหล่าแสลง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 19 
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เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ   
1.1 ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิก อบต. ท่านสามารถลากิจหรือลาป่วยได้ หากมี

ความจ าเป็นก็ให้โทรศัพท์แจ้งก่อน แล้วให้เขียนใบลาตามหลัง อย่าขาดการ
ประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ถ้าขาดการประชุมโดยไม่ลา  และไม่มีเหตุผล
อันสมควรติดต่อกัน 3 ครั้ง จะท าให้หมดสถานะสมาชิก อบต.ได้ 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.

2562  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
ถ้าไม่มีผม  ขอมติรับรองด้วย 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ  3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
        ขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  ขอให้นายกได้ชี้แจง 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  เนื่องจากฝ่ายบริหารมีโครงการ 
นายก อบต. ที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมในปี 2563 เพ่ือพัฒนาต าบลและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาจากภัยพายุโพดุลและพายุฮาจิกิ ท าให้ถนน
หลายสายในหมู่บ้านประสบความเสียหาย จ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณไปปรับปรุง
และซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้เหมือนเดิม แต่เนื่องจากการซ่อมแซม
และปรับถนนภายในหมู่บ้านหลายสาย ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) ฝ่ายบริหารจึงจะขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดย
จะเปลี่ยนจากโครงการในแผนเดิม  ที่ยังไม่ได้ท า และยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
โดยจะขอเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ 
2563 จ านวน  17 โครงการ ดังรายการต่อไปนี้  (อ่านรายละเอียดโครงการที่ขอ
เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
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นายล าเลียง  ตะวงษ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอสอบถาม 
ส.อบต. หมู่ 13 ท่านนายกว่า ท าไมไม่มีโครงการซ่อมแซมถนนของหมู่ 13 เพราะหมู่ 13 ก็ได้รับความ

เสียหายจากพายุเช่นกัน  
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอชี้แจงสมาชิก หมู่ 13 ที่ไม่มีโครงการซ่อมแซมถนนของหมู่ 13 ถนนเสียหาย 
นายก อบต. ไม่มาก จะใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในงบกลาง เพ่ือเหตุฉุกเฉิน                

จ าเป็นไปด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาให้ ขอให้ใจเย็นๆและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก็เข้ามาน้อยมาก  ยังใช้อะไรมากไม่ได้ ขอให้ท่านสมาชิก 
อบต.ไปชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาของ
งบประมาณ อบต. ให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วย  งบประมาณที่เข้ามาก็มีแต่เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และเงินอุดหนุนตามภารกิจเข้ามาบางส่วน  คิดว่า
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนจะมีงบประมาณเข้ามาอีก หลายปีที่ผ่านมา
งบประมาณท้องถิ่นหายไปเยอะ 

นายทิวา  สีคะ - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก และสมาชิก อบต. ผมขอสอบถามโครงการ 
ส.อบต. หมู่ 15 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 15 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 620 เมตร งบประมาณ 100,000 

บาท  จะขอแยกไปท าเป็น 2 สาย ได้หรือไม่ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอให้ท าตามโครงการเดิมไปก่อน  ถนนสายเดียวระยะยาวให้เสร็จเป็นสายไป   
นายก อบต. ถนนสายอ่ืนที่พังเล็กน้อย จะใช้งบกลางเพ่ือเหตุฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนไปแก้ไขปัญหา

ให้ 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา  ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

ประธานสภาฯ 3.2 ฝ่ายบริหารขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในแผนงานการศึกษา ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่นเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้าน
ผึ้ง หมู่ที่ 6 งบประมาณ  424,900 บาท 

 แบบเดิม  เป็นพ้ืนทรายปูด้วยหญ้าเทียม  จ านวน  160 ตารางเมตร 
 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เป็นพ้ืนคอนกรีตฉาบเรียบ  จ านวน 160 ตารางเมตร 
 เนื่องจากพ้ืนตามแบบเดิมมีความลื่นและดูแลรักษายาก งบประมาณคงเดิม  ขอให้

ท่านนายกชี้แจง 
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ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอชี้แจง ฝ่ายบริหารจะพยายามท าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ให้ได้มาตรฐาน 
นายก อบต. ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ยังไม่มีอาคารคลุมเครื่องเล่นเด็ก ท าให้ต้องอยู่กลาง

แดด ในแบบเดิมงบปี 63 อาคารคลุมเครื่องเล่นเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง 
หมู่ที่ 6 แบบเดิม เป็นพ้ืนทรายปูด้วยหญ้าเทียม  ซึ่งหญ้าเทียมนั้นลื่น และดูแลรักษา
ยาก จะขอเปลี่ยนเป็นพ้ืนคอนกรีตฉาบเรียบ จ านวน 160 ตารางเมตรเท่าเดิม  
งบประมาณคงเดิม  ในอนาคตจะปูพ้ืนด้วยแผ่นยางพารา ซึ่งมีความทนทานและ
ปลอดภัยกว่าและเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ผมได้ไปเห็นเมื่อครั้งไปศึกษาดูงานมา 

ประธานสภาฯ - ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบอาคารคลุม
เครื่องเล่นเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 6 จาก แบบเดิมพ้ืนทรายปูด้วย
หญ้าเทียม  เปลี่ยนเป็น พ้ืนคอนกรีตฉาบเรียบ  จ านวน 160 ตารางเมตร  
งบประมาณเท่าเดิม  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ 3.3 ฝ่ายบริหารขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  

ขอให้ท่านนายกชี้แจง 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอชี้แจงให้ทราบ  อบต.บ้านผึ้ง มีแผนที่จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็ก- 
นายก อบต. เล็ก อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 6 จุดเดียวก่อน ทุกวันนี้เด็กก่อนวัยเรียนมีจ านวนลดลง 

เนื่องจากอัตราการเกิดน้อย เห็นควรจะเปิดรับเด็กอนุบาล 1 เพ่ือให้การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต่อเนื่อง  ปีแรกคิดว่าจะเปิดรับเด็กอนุบาล 1 ประมาณ 60 คน มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และขยายต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 6 ไว้
แล้ว เพ่ือให้สามารถรองรับเด็กนักเรียนอนุบาลได้ ได้จัดครูไว้ดูแลเด็กอนุบาลแล้ว 3 
คน ในอนาคตจะของบกรมส่งเสริมฯ มาสร้างอาคารเพ่ิมเติมให้ และสามารถสร้าง
สระว่ายน้ าส าหรับเด็กอนุบาลได้  จะสามารถพัฒนาได้อีกหลายอย่าง ถ้าจัดตั้งเป็น
โรงเรียนอนุบาล 

ประธานสภาฯ - ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งได้ ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องที่ฝ่ำยบริหำรแจ้งให้ทรำบ 
ประธานสภาฯ  4.1 ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
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นายประพันธ์  เพิ่มพูล - เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก  และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอรายงานผล
ปลัด อบต.  การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ให้ทุกท่านได้รับทราบ รายละเอียดได้แจกให้สมาชิก อบต.ทุกท่านแล้ว  ดังราย  
ละเอียดต่อไปนี้ (อ่านรายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  และการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมทราบ) 

 
ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
นายก อบต. 1. เรื่องการแต่งเครื่องแบบสีกากีของสมาชิก อบต. ขอให้เปลี่ยนแพรแถบแบบใหม่  

ซึ่งเป็นสมัยของรัชกาลที่ 10 ด้วย 
 2. ขอขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกท่าน ที่ไปช่วยกันท าเรือไฟอ าเภอเมืองนครพนมที่ล่ม

ขึ้นมาใหม่เสร็จเรียบร้อย ภายใน 7 วัน เรือไฟล่มเสียหายไปหลายแสน  ต้องระดม
คนและบริจาคเงินมาช่วยกันสร้างเรือไฟใหม่ เสร็จเรียบร้อยทันวันไหลเรือไฟพอดี  
ระดมคนมาช่วยกันเยอะมาก  แสดงถึงความพร้อมเพรียงกันและความสามัคคีกัน
เป็นอย่างดี ปีนี้ได้รางวัลที่ 2 

 3. ขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกท่านที่ไปร่วมงานเดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพที่บ้านผึ้ง เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2562 มีหลายคนผู้สูงอายุที่มาวิ่งและเข้าถึงเส้นชัย 

 4. ขอเชิญสมาชิก อบต.ทุกท่าน   ร่วมในงานประเพณีลอยกระทง ที่ อบต.บ้านผึ้ง 
จะจัดงานประเพณีลอยกระทง  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่อ่างเก็บน้ าห้วยส้ม
โฮง บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 12  ขอให้สมาชิกร่วมกันทางหมู่บ้านช่วยกันหาคนส่งเข้า
ประกวดนางนพมาศ ปีนี้จะจัดให้ยิ่งใหญ่ ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ประกาศให้
ชาวบ้านทราบด้วย  นางนพมาศอายุตั้งแต่ 15-25 ปี ส่วนหนูน้อยนพมาศ อายุ 6-8 
ปี ขอให้ช่วยกันส่งเข้าประกวด ไม่สวยก็ไม่เป็นไร  เขาดูที่การตอบค าถามด้วย ว่ามี
ปฏิภาณและไหวพริบดีไหม  เงินขายดอกไม้เม่ือปี 61 ขายได้ 40,000 บาท เหลือเงิน  
20,000 บาท  จะให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  ทุนละ  500 บาท   ได้  40 
ทุน  

 5. ขอเชิญสมาชิก อบต.ทุกท่านร่วมในงานทอดกฐินที่วัดบ้านหนองปลาดุก  ในวันที่ 
27 ตุลาคม 2562  มีปลัดอ าเภอที่เคยอยู่อ าเภอเมืองและย้ายไปอยู่อ าเภอวังยาง พา
ญาติพ่ีน้องมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในครั้งนี้ 
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นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ  - ในนามของกองร้อยน้ าหวาน หรืออาสาจราจรต าบลบ้านผึ้ง ขอขอบพระคุณท่าน 
ส.อบต. หมู่ 22 นายก ที่สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของกองร้อยน้ าหวาน  จ านวน  

10,000 บาท ที่ออกปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลออกพรรษาปีนี้ 
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีก  ขอพักการประชุม และนัดประชุมอีกครั้งใน

เวลา  13.00 น. 
 
 พักการประชุม เวลา 11.35 น. 
 

 
   (ลงชื่อ)  ประพันธ์   เพ่ิมพูล   ผู้จดรายงานการประชุม. 
      ( นายประพันธ์   เพิ่มพูล  )         

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง        
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รำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.บ้ำนผึ้ง 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

วันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ.2562 เวลำ  13.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง  อ.เมือง จ.นครพนม 

----------------------------------- 
เริ่มประชุม  เวลา  13.15 น. สมาชิกมาประชุม  จ านวน  38 คน 

         เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ  ประธานสภา อบต.บ้านผึ้ง  ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องที่ประธำนสภำฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ (ไม่มี) 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
- การประชุมวันนี้ยังไม่เสร็จสิ้น น าไปเสนอในการประชุมสภาฯ ครั้งหน้า 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ   
ประธานสภาฯ 3.1 พิจารณาโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ที่ฝ่าย

บริหารเสนอมา  เพ่ือพัฒนาต าบลบ้านผึ้งและแก้ไขปัญหาในพื้นที่  จ านวน  19 
โครงการ งบประมาณจ านวน  4,207,800 บาท ขอให้ท่านนายกชี้แจง 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ฝ่ายบริหารมีแผนงานและ 
นายก อบต.  โครงการที่จะพัฒนาต าบลบ้านผึ้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ต าบลบ้านผึ้ง  และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ตามที่ได้วางแผนไว้  
หลังจากปิดบัญชีงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 แล้ว อบต.บ้านผึ้ง มีเงินสะสมทั้งสิ้น 
จ านวน  9,991,867 บาท  ได้หักไว้ 15 % เพ่ือเป็นเงินทุนเงินส ารองเงินสะสม   
จ านวน  1,498,780 บาท และเผื่อไว้เป็นรายจ่ายประจ า และเผื่อการเกิดเหตุ 
สาธารณภัยไว้แล้ว   จึงขอจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  19 โครงการ งบประมาณ
จ านวน  4,207,800  บาท  (อ่านรายละเอียดโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมทราบ ) 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน  19 โครงการ งบประมาณจ านวน  4,207,800 บาท  
ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
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ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอะไรหรือไม่ 
นายทองจันทร์ บุญทวี - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ทราบ เรื่อง 
รองนายก อบต. โครงการประกันราคายางพารา  ทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา  ระยะ 6 เดือน ช่วยเหลือครั้งละ 2 เดือน โดยก าหนดดังนี้ 
 - ยางแผ่น  60 บาท ต่อกิโลกรัม 
 - น้ ายางสด  57 บาท ต่อกิโลกรัม 
 - ยางก้อนถ้วย  23 บาท ต่อกิโลกรัม 
 รัฐบาลจะชดเชยให้เกษตรกร กิโลกรัมละ 7.39 บาท จ่ายครั้งละ 2 เดือน ไร่ละ 20 

กิโลกรัม  ต้องลงทะเบียนก่อน 12 สิงหาคม 2562  จะจ่ายเงินครั้งแรก  1-15 
พฤศจิกายน 2562  ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต.และทางหมู่บ้าน ที่ไปช่วยงานจิตอาสาพัฒนาก าจัด- 
นายก อบต. วัชพืช ที่ริมอ่างเก็บน้ าห้วยแล้งใหญ่ หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 อนาคต

อาจจะปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  และขอให้ท่านสมาชิก อบต.ช่วยส ารวจล า
ห้วยที่มีผักตบชวา หรือวัชพืชขึ้นเยอะ ขอให้รายงานให้ทราบด้วย  เพ่ือ อบต.จะได้
ท าโครงการไปก าจัดผักตบชวา และวัชพืชให้ 

 - งบก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่  7 เส้นหลังโรงเรียนดงสว่าง  ผมได้เสนอขอ
งบประมาณไป  400,000 บาท คิดว่าคงจะได้งบมาด าเนินการในปีนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 14.20 น. 
 

   (ลงชื่อ)  ประพันธ์   เพิ่มพูล   ผู้จดรายงานการประชุม. 
      ( นายประพันธ์   เพ่ิมพูล  )         

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง        
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     ได้ท าการตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒   ในวันที่  ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒   โดยได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องจดบันทึก  พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ด้วยแล้ว 

                 (ลงชื่อ)       สมคิด  อุดมศักดิ์       ประธานกรรมการฯ 
                                          ( นายสมคิด  อุดมศักดิ์ ) 
                                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๓ 
 
           (ลงชื่อ)      คล้าย   ตะวงษ์      กรรมการฯ           
                   ( นายคล้าย   ตะวงษ์ )     
                       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒   
       

(ลงชื่อ)      ถาวร  บัวสุวรรณ ์     กรรมการฯ 
             ( นายถาวร  บัวสุวรรณ์ ) 

         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๒ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุม 
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่  ๒๕ ตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒  แล้ว  เมื่อวันที่ .............................. 
 

           (ลงชื่อ)      สมสี  สีคะ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                ( นายสมสี   สีคะ ) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
 


